

## Các văn bản đã ban hành

### PHỦ THỦ TƯỚNG

**CHỈ THỊ** số 432 - TTg ngày 11-9-1958 về việc gấp rút hoàn thành về căn bản trong tháng 9-1958 việc ổn định sản lượng ruộng đất để tính thuế nông nghiệp.

#### THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: các bộ,  
các Ủy ban Hành chính khu,  
thành phố, tỉnh;

Đồng kính gửi: các đoàn thể ở trung ương.

Để gây đà phấn khởi đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, Hội đồng Chính phủ đã quyết định « phải tranh thủ hoàn thành về căn bản việc ổn định sản lượng trước vụ gặt mùa » và Thủ tướng phủ đã có chỉ thị số 405-TTg ngày 15 tháng 8 năm 1958.

Đến nay, sau 1 tháng công tác, kiểm điểm lại, Thủ tướng phủ nhận thấy:

1) Công tác nói chung tiến hành chậm: trong số 1.300 xã không phải sửa sản lượng hoặc chỉ phải sửa chút ít, có thể tuyên bố ổn định sản lượng ngay trong tháng 8-1958, thì đến ngày 9-9-1958 mới tuyên bố ổn định sản lượng được 1.080 xã. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương chưa nhận thấy đầy đủ tác dụng quan trọng của việc ổn định sản lượng, cho nên chưa quyết tâm làm và tập trung cán bộ để làm; công tác lãnh đạo tư tưởng đối với cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ xã, xóm, và công tác giáo dục quần chúng làm kém, các cơ quan Tuyên truyền các cấp chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Hoàn cảnh khách quan có khó khăn, công tác ở nông thôn nhiều, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.

2) Bên cạnh một số địa phương có nhiều cố gắng như Phú Thọ đã hoàn thành việc ổn định sản lượng, Thanh Hóa đã hoàn thành về căn bản, Bắc Ninh đã có quyết tâm và có tiến bộ rõ rệt, v.v..., còn có một số địa phương làm kém: tỉnh Hà Tĩnh đến hết tháng 8 vẫn chưa phổ biến chủ trương cho huyện, chưa bố trí kế hoạch công tác; tỉnh Vĩnh phúc khoán trắng cho cơ quan Thuế nông nghiệp, trong số hơn 70 xã có thể tuyên bố ổn định sản lượng ngay, chỉ mới tuyên bố ổn định sản lượng được 1 xã; Hà Nội đến nay chưa làm gì, v.v... Những điều đó chứng tỏ các địa phương trên đây chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tính chất khẩn trương của việc ổn định sản lượng, thiếu ý thức chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Chính phủ về vấn đề này.

Căn cứ tình hình trên đây, Thủ tướng phủ yêu cầu các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các địa phương kiểm điểm lại nhận thức của

minh đối với chủ trương ổn định sản lượng, kiểm điểm lại sự lãnh đạo của mình trong thời gian qua; trên cơ sở ấy, bố trí kế hoạch tăng cường lãnh đạo nhằm hoàn thành về căn bản việc ổn định sản lượng trong tháng 9 năm 1958.

Yêu cầu về thời gian trên đây là cần thiết, vì nhìn vào khối lượng công tác ở nông thôn từ nay đến trước khi gặt mùa, tháng 9 là tháng tương đối ít việc hơn cả; nếu để chậm, thì không thể lập xong sổ thuế trước gặt mùa và thu thuế đúng thời vụ, không những không phát huy được tác dụng của việc tuyên bố ổn định sản lượng đối với việc đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, và nếu thu thuế chậm còn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo sản xuất vụ chiêm sắp tới, v.v...

Để hoàn thành về căn bản việc ổn định sản lượng trong tháng 9-1958, các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các địa phương cần thi hành mấy điểm sau đây:

1) Ở tất cả những nơi làm chậm, khối lượng công tác điều chỉnh và ổn định sản lượng còn nhiều thì, trong tháng 9-1958 phải coi công tác ổn định sản lượng là một công tác quan trọng hàng đầu gắn liền với công tác đẩy mạnh vụ mùa và chuẩn bị vụ chiêm.

2) Cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện phải xuống xã để kiểm tra, đơn đốc, thiết thực giúp đỡ cấp xã giải quyết các khó khăn, đặc biệt là khó khăn trong việc bàn và định mức sản lượng phải ổn định và khó khăn trong việc giải quyết tư tưởng cho cán bộ xã, xóm.

Cần củng cố nhận thức, bồi dưỡng về chính sách và động viên cán bộ xã, xóm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra; mặt khác, cần đi sâu tìm hiểu tình hình cụ thể của từng nơi để việc lãnh đạo được đúng đắn, tìm hiểu những khó khăn thực tế trong công tác và đời sống của cán bộ xã, xóm, để có biện pháp giúp đỡ giải quyết thích đáng.

3) Về công tác tuyên truyền giáo dục, cần đẩy mạnh hơn nữa, bằng mọi hình thức, nhằm: nhân việc tuyên bố ổn định sản lượng gây không khí thi đua sôi nổi đẩy mạnh sản xuất ở nông thôn; biểu dương thành tích và sự cố gắng của các địa phương và cán bộ, đồng thời phê phán nghiêm khắc những khuyết điểm nghiêm trọng để kịp thời động viên và khuyến khích phong trào.

Việc điều chỉnh và tuyên bố ổn định sản lượng cần làm gấp cho kịp thời gian đã định. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các địa phương đặt kế hoạch thi hành một cách khẩn trương.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1958

Thủ tướng Chính phủ  
PHẠM VĂN ĐỒNG